

คู่มือออนไลน์

(4 เมษายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

สุภาพสตรีอยู่บนทางสองแพร่ง ทางหนึ่งไปสวรรค์ อีกทางไปนรก

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน คอลัมน์คู่มือออนไลน์ ที่เคารพ วันเป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “โนเฟิร์น” เกิดวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2519 เวลา 20.43 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

ผมได้รับจดหมายจากคุณไบเฟิร์น ขอให้คู่มือของผู้ชาย 2 คน ว่า “อยากถามเรื่องความรัก ระหว่างผู้ชายสองคน” พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดของคนทั้งคู่ ซึ่งโดยปกติก็มักจะมีคำถามลักษณะนี้จากสุภาพสตรีที่กำลังจะตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ของตัวเอง

แต่สำหรับกรณีของคุณไบเฟิร์น นั้น ก่อนข้างจะแปลก เพราะผมเห็นว่า ชายทั้งสองคนอายุห่างกันถึง 37 ปี

เมื่อพิจารณาดวงชะตาก็เห็นว่า ความรักของคุณไบเฟิร์น ก่อนข้างจะลึกลับ ซ่อนเร้น และ ชีวิตคู่ก่อนข้างจะเปราะบางมาก ยังมีคำถามของผู้ชายสองคนที่ว่า ก็ยิ่งทำให้น่าสงสัยมากขึ้น

ผมเลยโทรศัพท์ไปถามคุณไบเฟิร์น ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ก็ได้รับคำบอกเล่าที่มีประโยชน์มาก ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดทั้งหมด เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของดวงชะตาครับ

แต่ขออนุญาตเหตุผล และ ดวงชะตาของคุณไบเฟิร์น มาอ่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจต่อผู้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณไบเฟิร์นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณไบเฟิร์น ผมก็ขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณก่อน

ดวงชะตาเรื่องคู่ครองของคุณ ก่อนข้างจะเปราะบางมาก สุ่มเสี่ยงกับการแตกแยก ล้มเหลว เป็นอย่างยิ่ง แต่ก็คือวิบากกรรมในชาติภพที่แล้ว ที่ส่งผลปรากฏให้เห็นในดวงชะตาเดิมของคุณ

วิบากกรรมของมนุษย์ บางเรื่องเป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้ เช่น การเกิดมาอัคคีขัดสน ยากจน พิกลพิการ อวัยวะไม่สมบูรณ์ พ่อแม่ทอดทิ้งไม่ดูแล คู่ครองไม่ดี ลูกเต้าก็พึ่งพาไม่ได้ ลูกผลาญทรัพย์ ทำลายชื่อเสียง เหล่านี้เป็นต้น

วิชาโหราศาสตร์ภารตะ มีแนวคิดที่ว่า ภพกรรม นอกจากจะหมายถึง อาชีพการงานแล้ว ยังหมายถึง การกระทำของตัวเจ้าชะตาอีกด้วย ความหมายก็คือ เจ้าชะตามีอำนาจในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เลือกทำ หรือ เลือกไม่ทำ คือ เลือกที่จะทำความดี หรือ เลือกที่จะทำความชั่ว ก็ได้

ไม่ใช่ว่า ดวงชะตาชื่ออย่างไร เราก็ต้องดำเนินไปตามนั้น

วิบากกรรมมาจากชาติที่แล้ว แต่การกระทำในชาตินี้ มนุษย์เราเป็นผู้กำหนดเส้นทางเดินด้วยตัวเอง หาไม่แล้ว ก็คงไม่มีพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงเลือกที่จะละทิ้งความสุขสบายในพระราชวัง เพื่อออกไปแสวงหาความหลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวง แม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่แสนจะลำบาก

แน่นอนว่า คนที่มีวิบากกรรมในอดีตชาติมากด้นบีบคั้นชีวิตในชาตินี้ จะต้องผ่านการทดสอบที่ยากกว่าคนที่มีความสุขสบาย ไม่มีวิบากกรรมมากด้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่มีชีวิตสุขสบายจะประพฤติดนไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมทุกคนเสมอไป

ชีวิตของคุณไบเฟิร์น ถือว่า มีกรรมร้ายกดดันมากพอสมควร ถูกดวงชะตาทดสอบอย่างหนัก และสิ่งที่ดวงชะตากำลังทดสอบคุณอยู่ก็คือ เรื่องของกิเลส ตัณหา ความรัก ที่ค่อนข้างจะทำทนายจริยธรรมพอสมควร

ชีวิตของคุณขณะนี้ มาอยู่ตรงจุดที่เป็นทางสองแพร่งแล้ว คุณจะต้องเลือกทางเดินด้วยตัวเองว่าจะเลือกเดินทางเส้นไหน เนื่องจากคุณไม่มีลูก จึงทำให้เรื่องยึดเหนี่ยว เครื่องผูกมัดความสัมพันธ์กับสามี ไม่เข้มแข็งเหมือนคู่สามีภรรยาคนอื่นๆ ตัวช่วยของคุณก็น้อยกว่าคนอื่นไปหนึ่ง

สามีของคุณอาจจะมียุมากอีกหนึ่ง

หากคุณปล่อยให้วิบากกรรมในดวงเดิมชักนำคุณไป มันก็จะเป็นการสร้างวิบากกรรมใหม่ขึ้นมาตามแรงผลักดันของวิบากกรรมเดิม ที่จะตามติดตัวคุณต่อไปในภพหน้า และจะเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะทำลายเรื่องชีวิตคู่ของคุณต่อไปไม่รู้จบสิ้น

ผมไม่อยากพูดว่า สิ่งเลวร้ายนั้นอาจจะมากถึงขั้นตกนรกเลยทีเดียว แต่ในทางวิชาโหราศาสตร์ภพระตะ เราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

ผมก็เลยขอให้สติแก่คุณสักนิด อย่าปล่อยให้กิเลส ตัณหาต่างๆ ชักนำชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกต้องจิตใจอาจจะเผลอไหลไปได้บ้าง แต่การกระทำจะต้องไม่เผลอไหลตามไปด้วย

อีกอย่างหนึ่ง ดวงชะตาของผู้ชายอีกคนที่คุณให้ผมมามาก่อน ชีวิตคู่ของเขาแยกว่าของคุณ โขทีเดียวจะพลอยทำให้ใครก็ตามที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเขา ย่ำแย่ตามไปด้วย

หากคุณเลือกทางเดินที่ไม่ค่อยเหมาะสม ผมคิดว่า สิ่งที่ผมบอกว่ารกนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ ไม่ต้องรอไปถึงชาติภพหน้า

ก็ขอให้คุณไบเฟิร์น ใช้สติในการดำเนินชีวิตนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ ไบเฟิร์น ” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathiipi@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณนานา”

